

Đời Sống Đấng Christ

Cơ Hội Thứ Hai Của Phi-e-rơ

Giăng 21:15-25

**Câu Gốc
Thiếu Nhi**

“Còn ngươi, hãy theo ta..” Giăng 21:22b

**Câu Gốc
Nhi Đồng**

“Còn ngươi, hãy theo ta.” Giăng 21:22b

**Câu Chuyện
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Đây là bài học cuối cùng của chúng ta trong sách Giăng! Các em có tin được là mình đã học toàn bộ sách này? Hai mươi một đoạn! Chúng ta đã học được nhiều điều và chúng ta đã thấy Giăng viết sách này để chúng ta có thể tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Bởi tin Ngài chúng ta được sự sống đời đời.

Chúng ta cũng học được nhiều điều từ Phi-e-rơ. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy, ai đã đem Phi-e-rơ đến với Chúa lần đầu tiên? (Anh-rê-em Phi-e-rơ. Giăng 1:40-41) Khi Chúa Giê-xu nói đến những điều nan giải và nhiều người bỏ Ngài, Chúa hỏi các môn đồ họ nghĩ như thế nào. Phi-e-rơ đã nói Chúa là ai? (Đấng Christ Con Đức Chúa Trời Hằng Sống. Giăng 6:68(Vào đêm cuối cùng trước khi bị đóng đinh trên thập giá, khi Ngài ăn bữa cuối cùng với các môn đệ mình, Chúa Giê-xu đã làm gì với đôi chân Phi-e-rơ và các môn đồ khác? (Ngài rửa chân họ, Giăng 13:5-6) Và khuya đêm đó, khi Chúa Giê-xu và các môn đồ đến khu vườn, họ gặp những người muốn bắt Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ đã làm gì? (Ông chém đứt tai đầy tớ Man-chu. Giăng 18:10) Khi Chúa Giê-xu bị tra vấn, chuyện gì đã xảy ra sau khi Phi-e-rơ chối Chúa ba lần? (Gà gáy. Giăng 18:27)

Tuần rồi, chúng ta đã học về bữa điếm tâm tuyệt vời của Chúa Giê-xu với bạn Ngài trên bãi biển. Sau khi ăn điếm tâm xong, Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu hỏi, “Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng, thật sự yêu ta, cách mà Đức Chúa Trời yêu? Ngươi yêu ta hơn những người này yêu ta?”* Phi-e-rơ trả lời với Chúa Giê-xu, “Chúa Giê-xu, Ngài biết tôi yêu Chúa như anh em, như người bạn thân thiết.”* Phi-e-rơ không thể trả lời thẳng thắn với Chúa nhưng dựa vào câu Chúa hỏi mà trả lời vì ông biết ông có lỗi lầm. Nhưng Chúa Giê-xu bảo ông chớ chian Ngài. Các em có nhớ khi chúng ta nói đến Chúa Giê-xu là Người Chăn tốt lành? Nếu Chúa Giê-xu là Người Chăn tốt lành thì chúng ta được gọi như thế nào khi chúng ta tin nhận Ngài?

* Có hai chữ yêu trong tiếng Hy Lạp được dùng ở đây:

Agape – tình yêu thương không điều kiện, tình yêu dâng hiến, tình yêu Chúa dành cho chúng ta

Phileo - một sự cảm xúc quan tâm giữa hai người bạn tốt, “tình yêu anh em”

**Mục Đích
Bài Học**

Dạy ân điển và tha thứ.
Kết luận sự dạy dỗ của sách Giăng nhấn mạnh đến sự quan trọng của niềm tin chúng ta.

Chúng ta là chiên của Ngài! Cho nên Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ để chắc rằng những người theo Chúa Giê-xu phải được nuôi dưỡng. Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ việc để làm.

Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ lần thứ hai, “Phi-e-rơ ngươi yêu ta chẳng, thật sự yêu như Đức Chúa Trời yêu?” Phi-e-rơ trả lời, “Chúa Giê-xu, Chúa biết tôi yêu Chúa như anh em, như người bạn thân. Tôi quan tâm Chúa rất nhiều.”* Và Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ chăn chiên của Ngài. Chúa Giê-xu muốn Phi-e-rơ chăm sóc những người tin nhân Chúa khác, để hướng dẫn và chỉ cho họ con đường đúng để đi. Nhưng rồi Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ câu thứ ba, “Phi-e-rơ, ngươi có chăm sóc ta như người bạn hay anh em thường làm?”* Phi-e-rơ đau lòng vì Chúa Giê-xu hỏi ông đến ba lần. Phi-e-rơ nhớ lại mấy hôm trước đó ông đã chối Chúa Giê-xu ba lần. Ông đã chối Chúa ba lần, cũng như Chúa đã hỏi ông ba lần về tình yêu Chúa của ông. Đây là sự nhắc nhở của Chúa Giê-xu, nhưng thật nhẹ nhàng. Chúa Giê-xu vẫn yêu thương những người này, dầu rằng Phi-e-rơ đã chối Ngài. Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ cơ hội thứ hai.

Chúa Giê-xu và Phi-e-rơ nói chuyện với nhau khi đi trên bãi biển. Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ biết trong lúc trẻ ông muốn làm điều gì ông muốn thì làm. Nhưng đến lúc già, những việc ông không muốn sẽ xảy đến với ông. Ông sẽ bị đóng đinh như Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ thấy Giăng thì hỏi Giăng sẽ như thế nào. Chúa Giê-xu nói ông chớ có lo việc Giăng sẽ như thế nào. Nhưng Chúa Giê-xu nói, “Phi-e-rơ, ngươi hãy theo ta!” Chúa Giê-xu muốn Phi-e-rơ tin cậy và vâng lời dù cho có gì xảy ra cho ông hay người khác. Sách Giăng không nói điều gì về Phi-e-rơ nhưng nếu các em đọc trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ thì sẽ thấy Phi-e-rơ tin cậy Chúa Giê-xu và vâng lời Ngài cho đến khi ông bị đóng đinh.

Cuối cuộc đời của Phi-e-rơ có vẻ buồn thảm, nhưng chúng ta học được gì từ Phi-e-rơ? Phi-e-rơ có trọn vẹn không? Không! Ông làm sai sót, hoặc phạm tội, phải không? Nhưng Chúa Giê-xu đã kiên nhẫn với ông phải không? Và Ngài cũng kiên nhẫn với các em nữa. Có thể các em sai sót điều gì và cần có cơ hội thứ hai từ Chúa. Hãy xin Ngài. Hoặc có thể em chưa bao giờ chọn lựa theo Chúa Giê-xu và bước đầu em cần là tin cậy Ngài với đời sống mình và tin rằng Ngài có thể thay đổi mình nên một đời sống diệu kỳ như Ngài làm cho Phi-e-rơ. Sứ điệp trong Kinh Thánh được chép trong câu cuối cùng Giăng 21:25 rằng: "Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy." Các em có tin vào Đức Chúa Trời kỳ diệu hôm nay không?

Làm dấu chân “Theo Ta”. In câu gốc ở trên hoặc dưới của tờ giấy mau thủ công. Dùng sơn trắng cho các em in dấu đôi chân. Để qua một bên cho khô.

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Cơ Hội Thứ Hai!

Hát: “Chúa Giê-xu Yêu Em”

Dạy: Đây là bài học cuối cùng của chúng ta trong sách Giảng! Các em có tin được là mình đã học hai mươi mốt đoạn! Chúng ta đã học được nhiều điều. Chúng ta cũng học được nhiều điều từ Phi-e-rơ. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy, ai đã đem Phi-e-rơ đến với Chúa lần đầu tiên? (Anh-rê-em Phi-e-rơ. Giảng 1:40-41) Vào đêm cuối cùng trước khi bị đóng đinh trên thập giá, khi Ngài ăn bữa cuối cùng với các môn đệ mình, Chúa Giê-xu đã làm gì với đôi chân Phi-e-rơ và các môn đồ khác? (Ngài rửa chân họ, Giảng 13:5-6) Khi Chúa Giê-xu bị tra vấn, chuyện gì đã xảy ra sau khi Phi-e-rơ chối Chúa ba lần? (Gà gáy. Giảng 18:27)

Tuần rồi, chúng ta đã học về bữa điểm tâm tuyệt vời của Chúa Giê-xu với bạn Ngài trên bãi biển. Sau khi ăn điểm tâm xong, Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu hỏi, “Phi-e-rơ, người yêu ta chẳng, thật sự yêu ta, cách mà Đức Chúa Trời yêu? Người yêu ta hơn những người này yêu ta?” Phi-e-rơ trả lời với Chúa Giê-xu, “Chúa Giê-xu, Ngài biết tôi yêu Chúa như anh em, như người bạn thân thiết.” Phi-e-rơ không thể trả lời thẳng thắn với Chúa nhưng dựa vào câu Chúa hỏi mà trả lời vì ông biết ông có lỗi lầm. Nhưng Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ phải chăm sóc những người theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ việc để làm.

Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ lần thứ hai, “Phi-e-rơ người yêu ta chẳng, thật sự yêu như Đức Chúa Trời yêu?” Phi-e-rơ trả lời, “Chúa Giê-xu, Chúa biết tôi yêu Chúa như anh em, như người bạn thân. Tôi quan tâm Chúa rất nhiều.” Và Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ chăm sóc những người tin nhân Chúa như Chúa làm. Hướng dẫn và chỉ cho họ con đường đúng để đi. Nhưng rồi Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ câu thứ ba, “Phi-e-rơ, người có chăm sóc ta như người bạn hay anh em thường làm?” Phi-e-rơ đau lòng vì Chúa Giê-xu hỏi ông đến ba lần. Phi-e-rơ nhớ lại mấy hôm trước đó ông đã chối Chúa Giê-xu ba lần. Ông đã chối Chúa ba lần, cũng như Chúa đã hỏi ông ba lần về tình yêu Chúa của ông. Đây là sự nhắc nhở của Chúa Giê-xu, nhưng thật nhẹ nhàng. Chúa Giê-xu vẫn yêu thương Phi-e-rơ, dầu rằng ông đã chối Ngài. Chúa Giê-xu cho Phi-e-rơ cơ hội thứ hai và Ngài cũng cho các em cơ hội thứ hai.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội thứ hai.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Cho các em lớn: đào sâu hơn. Sau bài học ngày hôm nay, ôn lại bài Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu trong Giăng 18:12-27. Hỏi những câu hỏi chung quanh vấn đề. Khích lệ các em tìm những dữ kiện mà hai bài học này giống nhau. (Trả lời: đồng lửa Giăng 18:18, 21:9) Nói về cảm ứng của mùi vị. Hỏi các em xem các em nghĩ gì khi người thấy một mùi gì. Chia sẻ với các em có thể làm Phi-e-rơ cũng vậy. Mùi vị gợi lại kỷ niệm. Cũng vậy, hãy nghĩ đến bao nhiêu lần Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu. Và rồi hỏi các em Chúa đã hỏi Phi-e-rơ bao nhiêu lần trong bữa điếm tâm.
- Cho các em lớn: chia sẻ bài thánh ca “Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời” do F. M. Lehman’s. Câu thứ ba bắt đầu “Dầu mực đầy đại dương” phản ảnh Giăng 21:15.
- Chơi trò chơi “Go Fish” Làm và dùng tám thẻ đôi dựa vào những gì đã học trong sách Giăng.
- Chơi trò chơi “Tôi Là Ai.” Trước giờ học, chuẩn bị những miếng giấy dài với tên những người đã được học trong sách Giăng. Trong giờ chơi, dán vào lưng mỗi em một tờ giấy dài có tên đó. Các em phải đi hỏi thăm những người khác để xem mình là ai bằng những câu hỏi chỉ trả lời bằng phải hay không. Em nào đã khám phá được tên mình rồi thì ngồi xuống.